



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๘๐ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและขออนุญาต  
เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะคา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ประเด็นการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง มาตรการป้องกันการ  
รับสินบนทุกรูปแบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทาง  
ในการปฏิบัติ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาลเกาะคา

อนึ่ง โรงพยาบาลเกาะคา ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล  
ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอน ขออนุญาตจัดทำสวัสดิการฯ และขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมธนารักษ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศตาม ที่แนบมาพร้อมนี้  
และโปรดอนุมัตินำประกาศนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ [www.kokhahospital.go.th](http://www.kokhahospital.go.th) ของโรงพยาบาลเกาะคา  
ต่อไป

(นางสาวเสาวนีย์ ปิงยอม)  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

- รับทราบ
- อนุญาต

(นายสิทธิกร สองคำชุม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี : ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : -</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p> (นางสาวเสาวนีย์ ปิงยอม) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> (นายสิทธิกร สองคำชุม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p> (นายเนติพงษ์ ไชยสุรินทร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	